

Source :

ข่าวหุ้น

61231382

Date : 19 ก.ค. 2561

Page : 12

No :

'โกลด์แมนฯ'ชี้ราคาน้ำมันยังผันผวน คาดเคลื่อนไหวในช่วง 70-80 เหรียญ

รอยเตอร์ - โกลด์แมน แซคส์ ชี้ ราคาน้ำมันจะมีความผันผวนในระยะสั้นเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปัญหาซัพพลาย คาดราคาน้ำมันดิบเบรนต์จะอยู่ในช่วง 70-80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลงอย่างรุนแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ทวีความรุนแรงมากขึ้นและราคาได้ผันผวนอยู่ในระดับต่ำกว่า 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งไม่ต่างจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน

โกลด์แมน แซคส์ ตั้งข้อสังเกตว่า การตัดสินใจทางการเมืองของสหรัฐฯ ที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงซัพพลายมากและปัญหาในการผลิตเป็นแรงขับให้เกิดความผันผวนในเชิงพื้นฐานใหม่ โดยจนถึงขณะนี้ตมามันยังคงแข็งแกร่ง

คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กำลังบีบให้ประเทศต่าง ๆ ลดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านทั้งหมดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเมื่อสหรัฐฯ กลับมาใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่ออิหร่านเพราะโครงการนิวเคลียร์ของรัฐบาลเดหะราน อย่างไรก็ตาม สตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าอาจมีการยกเว้นให้แก่ประเทศที่ต้องการเวลาเพิ่มเติมในการลดการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน

โกลด์แมน กล่าวว่า ความไม่แน่นอน

เกี่ยวกับสเกลและช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงซัพพลาย ได้บดบังแนวโน้มในระยะใกล้ต่อปัจจัยพื้นฐานน้ำมัน โดยยังคงคาดการณ์ว่าซัพพลายจะมีความผันผวนสูงเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาเพิ่มเติม

"การเปลี่ยนแปลงซัพพลายเหล่านี้และการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากซาอุดีอาระเบีย ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ตลาดน้ำมันจะมีปริมาณน้ำมันส่วนเกินในช่วงไตรมาสสามของปี 2561" โกลด์แมน แซคส์ ระบุ อย่างไรก็ตาม โกลด์แมน แซคส์ คาดว่าราคาจะได้รับแรงหนุนในระยะยาวเมื่อปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกลดลง

โดยในที่สุดแล้ว ปริมาณน้ำมันสำรองทั่วโลกจะต่ำแต่ตมามันน้ำมันยังคงแข็งแกร่ง และโกลด์แมนยังคงคาดการณ์ว่า น้ำมันจะขาดแคลนเมื่อสหรัฐฯ นำมาตรการลดโทษออกมาใช้เป็นครั้งที่สอง โกลด์แมน ยังคงคาดการณ์ว่า น้ำมันดิบเบรนต์จะทดสอบ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้ง แต่อาจจะเป็นช่วงปลายปีนี้ แทนที่จะเป็นช่วงฤดูร้อนนี้เหมือนที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายน้ำมันของสหรัฐฯ

โกลด์แมนยังกล่าวว่า ความตึงเครียดทางการค้าที่ลุกลามบานปลายเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไม่น่าจะมีผลกระทบมากต่อประมาณการการเติบโตของตมามันน้ำมันในปี 2561 แต่น่าจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อประมาณการการเติบโตของตมามันน้ำมันในปี

2562 ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลงในวันพุธหลังจากที่สถาบันปิโตรเลียมอเมริกา รายงานว่า ปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำทนายการคาดการณ์จากนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลงเป็นอันมาก

ตราสารน้ำมันดิบเบรนต์ ปรับตัวลง 31 เซนต์ หรือ 0.4% อยู่ที่ 71.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงเช้าวันพุธ หลังจากเพิ่มขึ้น 32 เซนต์ เป็น 72.16 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวันอังคาร หลังจากทีแต่ละระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน

ส่วนตราสารน้ำมันดิบเวสต์ เท็กซัส อินเตอร์มีเดียของสหรัฐฯ ปรับตัวลง 36 เซนต์ หรือ 0.5% อยู่ที่ 67.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จากที่ปรับตัวขึ้น 2 เซนต์ อยู่ที่ 68.08 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคาร

ราคาน้ำมันดิบทั้งสองชนิดได้คงที่มากขึ้นหลังจากที่ปรับตัวลงอย่างรุนแรงในวันจันทร์และในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดปัญหาซัพพลายในเวเนซุเอลา และนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ว่าการสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ จะลดลง 3.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่นับถึงวันที่ 13 กรกฎาคม

แต่ความกังวลที่น้ำมันจะโอเวอร์ซัพพลายได้กลับมาอย่างรวดเร็วเมื่อสถาบันปิโตรเลียมอเมริกา รายงานเมื่อคืนวันอังคารว่า การสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่า 600,000 บาร์เรล

สำนักบริหารข้อมูลพลังงานของกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ จะเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการของกระทรวงพลังงานในวันพุธ ซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันอีกครั้ง ■